



สำนักภาษาต่างประเทศ

งานแปลข่าวรอบโลก			
ประเทศ	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)	หมวด	การเมือง
ข่าวประจำวัน	๕ มิถุนายน ๒๕๖๐		
หัวข้อข่าว	คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของเกาหลีใต้		

เมื่อวันที่ ๒๔ และ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คือ นายลี นักยอน* ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากประธานาธิบดีให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลชุดใหม่ โดยคณะกรรมการฯ จากพรรคฝ่ายรัฐบาลได้ตรวจสอบคุณสมบัติความรู้ความสามารถของ นายลี นักยอน พร้อมทั้งได้สอบถามถึงนโยบายการบริหารประเทศ โดยเฉพาะนโยบายการสร้างอาชีพและนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) ในขณะที่คณะกรรมการฯ จากพรรคฝ่ายค้านได้สอบถามประเด็นที่ยังเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารของบุตรชาย และประเด็นการประกอบธุรกิจของภริยา สำหรับประเด็นของบุตรชายที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเกณฑ์ทหารนั้น นายลี นักยอน ได้ชี้แจงเหตุผลว่าเนื่องจากในขณะนั้นบุตรชายของตนมีสุขภาพร่างกายอ่อนแอ อีกทั้ง จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดสมอง จึงทำให้ไม่สามารถเข้ารับการเกณฑ์ทหารได้

สำหรับแนวนโยบายในการบริหารประเทศ นายลีได้อธิบายว่า จะนำรูปแบบความสำเร็จของการบริหารประเทศในสมัยประธานาธิบดี โน มูฮยอน มาประยุกต์ใช้กับการบริหารประเทศในรัฐบาลของนายมุน แจอิน อีกทั้ง จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นที่อาจเข้าข่ายการกระทำความผิดในสมัยรัฐบาลชุดที่ผ่านมาด้วย โดยเฉพาะนโยบายการติดตั้งระบบต่อต้านขีปนาวุธข้ามทวีปในชั้นบรรยากาศปลายทาง (Terminal High Altitude Area Defense System : THAAD) ที่กำลังเป็นที่ถกเถียงอย่างกว้างขวางในสังคมถึงความเหมาะสมถูกต้องมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ รัฐบาลชุดนี้จะมีการผลักดันแนวทางการหารือทวิภาคีของผู้นำระดับนายกรัฐมนตรีระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ร่วมกันในอนาคตอีกด้วย

ในช่วงท้าย คณะกรรมการฯ จากพรรคฝ่ายค้านได้เน้นย้ำเกี่ยวกับนโยบายการสร้างอาชีพ จำนวน ๘๑๐,๐๐๐ อัตรา ตามที่นายมุน แจอิน ประธานาธิบดีได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งนายลี นักยอน กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวแม้จะมีความกังวลอยู่บ้างแต่กำลังอยู่ระหว่างพิจารณาเพื่อดำเนินการ

อย่างไรก็ตาม ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติฯ ในคณะกรรมการชุดดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมรัฐสภาได้มีมติเห็นชอบด้วยคะแนน ๑๖๔ เสียง ต่อ ๒๐ เสียง รับรองให้นายลี นักยอน ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปได้

ที่มาของข่าว :	www.assembly.go.kr		
วันที่พิมพ์ :	๕ มิถุนายน ๒๕๖๐		
ผู้ปฏิบัติงาน	ว่าที่ร้อยตรี สมใจ ทองกุล	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ	
กลุ่มงาน	ภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี	ลำดับที่/๖๐	๑๐/๖๐
ผู้ตรวจ	นางสินีนารถ ดุลยสุข	ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ	

* นายลี นักยอน อายุ ๖๕ ปี นายกรัฐมนตรี คนที่ ๔๕ ของเกาหลีใต้ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและอดีตรัฐมนตรีสภา จำนวน ๔ สมัย